

Số: 33/BC-BPC

Yên Thế, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện (Trình tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXII)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban pháp chế đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND huyện¹; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp thứ Chín.

Ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Những kết quả đạt được

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được nêu trong các báo cáo của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp thứ Chín HĐND huyện.

Sáu tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện; sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn, công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thể hiện trên một số mặt công tác cơ bản sau:

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có nhiều đổi mới, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo hướng sâu sát cơ sở, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, phân công rõ trách nhiệm và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động giải quyết và triển khai thực hiện các vấn đề của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; sớm đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục tối đa những khó khăn trở ngại phát sinh đồng thời thường xuyên và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND,

¹ Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm và kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện.

UBMTTQ huyện, Chương trình phối hợp với UBKT, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết của UBND huyện đạt cao²; những vụ việc mới phát sinh được xem xét, xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp; không còn vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người.

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản được kiểm chế, an ninh trật tự trên địa bàn huyện được đảm bảo. Các đề án lớn của tỉnh liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội triển khai trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực³.

Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử trả hồ sơ hoặc tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, qua đó, phát hiện các vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan, kịp thời kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục⁴.

Công tác xét xử của Tòa án nhân dân tiếp tục có nhiều cố gắng và đạt kết quả khá cao⁵. Các phiên tòa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tố tụng; xét xử đúng người, đúng tội trong các vụ án hình sự; chú trọng việc hòa giải trong các vụ việc dân sự. Tích cực tổ chức các phiên tòa trực tuyến⁶; thường xuyên công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án⁷.

Công tác thi hành án dân sự có nhiều cố gắng, kết quả thi hành về việc cao hơn bình quân chung của tỉnh; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

2. Hạn chế

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá về những hạn chế nêu trong các báo cáo của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh một số nội dung sau:

2.1. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa chấp hành

² Xem xét, giải quyết xong 32/32 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức thực hiện xong 17/19 quyết định, kết luận, đạt tỷ lệ 89,5%.

³ Đề án 06/CP: Yên Thế là huyện đầu tiên hoàn thành cấp CCCD; đứng thứ 2/10 huyện, TP về cấp và kích hoạt ĐDDT.

⁴ Ban hành 01 kháng nghị hình sự, 04 yêu cầu phục hồi xác minh tin báo, 01 yêu cầu khởi tố vụ án, 01 yêu cầu khởi tố bị can, 01 yêu cầu truy nã, 02 kiến nghị với TAND, 01 kiến nghị với Chi cục THADS...

⁵ Đã giải quyết 291/466 vụ việc, đạt 63,3%.

⁶ 04 phiên tòa trực tuyến.

⁷ Công bố được 36 bản án, quyết định.

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số phòng ban và xã, thị trấn có việc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chấp hành thực thi công vụ chưa thực sự quyết liệt; một vài nơi vẫn còn tình trạng chưa bám sát công việc, chất lượng tham mưu đề xuất còn hạn chế, chưa kịp thời; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo điều hành, xử lý một số vấn đề tồn tại, vướng mắc chưa kịp thời, thiếu tập trung quyết liệt.

2.2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế đã được nêu từ các kỳ họp trước nhưng chưa được khắc phục triệt để⁸. Một số quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa được tổ chức thực hiện dứt điểm⁹.

2.3. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực vẫn diễn biến phức tạp, một số tội phạm về trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2022¹⁰. Công tác phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật còn hạn chế, như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn thấp, sai sót¹¹.

2.4. Chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp còn hạn chế¹², còn 01 vụ án hành chính bị hủy có lỗi của Viện kiểm sát.

2.5. Công tác xét xử của Tòa án nhân dân còn đề án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán; tỷ lệ giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình còn thấp¹³; còn có hạn chế kéo dài, chưa được khắc phục triệt để¹⁴.

2.6. Trong công tác thi hành án dân sự, tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt thấp¹⁵; chất lượng báo cáo gửi thẩm tra còn hạn chế, chưa báo cáo đầy đủ kết quả các mặt công tác của đơn vị.

3. Kiến nghị

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban pháp chế kiến nghị một số nội dung sau:

⁸ Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn chưa chính xác; quá thời hạn giải quyết đơn; chưa đảm bảo quy trình giải quyết đơn.

⁹ Còn 04 quyết định, kết luận chưa tổ chức thực hiện xong.

¹⁰ Tội đánh bạc (khởi tố 08 vụ/48 bị can, tăng 03 vụ/16 bị can); Tội cố ý gây thương tích (khởi tố 03 vụ/8 bị can, tăng 02 vụ/7 bị can); Tội vi phạm quy định về tham gia GTĐB (khởi tố 05 vụ/5 bị can, tăng 05 vụ/5 bị can).

¹¹ Giải quyết 70/98 tố giác, tin báo tội phạm, đạt 71,4%; Viện kiểm sát ban hành 01 kiến nghị khắc phục vi phạm, 04 yêu cầu phục hồi tin báo.

¹² Trong việc kiểm sát giải quyết đối với tố giác, tin báo tội phạm.

¹³ Giải quyết 194/354 vụ việc, đạt 54,8%.

¹⁴ Vi phạm thời hạn gửi bản án, quyết định cho VKS, vi phạm trong việc chuyển hồ sơ.

¹⁵ 7 tỷ đồng/62,7 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 12,4%.

3.1. Đối với UBND huyện

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Đề cao trách nhiệm nêu gương và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ (nếu có).

- Chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bức xúc trong Nhân dân dẫn đến khiếu kiện phức tạp. Hạn chế thấp nhất tình trạng phân loại, xử lý đơn thiếu chính xác, vi phạm trình tự, thời hạn giải quyết; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc ngành, địa bàn phụ trách.

- Tập trung cao cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm mới, loại tội phạm tăng so với cùng kỳ năm 2022; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng. Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng, tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chỉ đạo lực lượng Công an nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số; khắc phục tình trạng quá hạn giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện tại các xã, thị trấn.

3.2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; tăng cường kiểm sát hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng người, đúng tội; hạn chế thấp nhất các trường hợp hủy án có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Chủ động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát đối với các cơ quan hữu quan, nhất là kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

3.3. Đối với Tòa án nhân dân huyện

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu được giao. Có giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thẩm phán, Thư ký; hạn chế tối đa các bản án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm gửi bản án, quyết định đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

3.4. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các việc có điều kiện thi hành, hạn chế số vụ, số tiền phải chuyển sang kỳ sau, nâng cao kết quả thi hành án về tiền; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong việc xác minh điều kiện thi hành án; quan tâm báo cáo đầy đủ kết quả các mặt công tác, có số liệu đánh giá, so sánh cụ thể, chính xác.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra đối với các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế.

Ban pháp chế trân trọng trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban KT-XH;
- Các thành viên Ban pháp chế;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: BPC.



Nguyễn Tiên Hà